

เชิญร่วมทำบุญครบรอบ 22 ปี วัชรธรรมสถาน พ.ศ. 2561

พิธีบูชาคุณแผ่นดินวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 06.00-11.00น.

พิธีบูชาคุณแผ่นดิน เริ่มมาโดยคำริชขององค์หลวงตาบ้านตาด ตั้งแต่สมัยท่านทำโครงการช่วยชาติ มูลนิธิดวงแก้ว จึงได้จัดงานพิธีนี้ขึ้นทุกๆปีตลอดมาตั้งแต่ปี 2545 ณ สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทยทหารเรือ แต่ต่อมาในปี 2551 เราได้มอบถวายวัชรธรรมสถานให้องค์หลวงตาเรียบร้อยแล้ว เราจึงย้ายมาจัดงานที่วัชรธรรมสถานเพื่อเป็นการระลึกคุณของท่านตั้งแต่ 10 มกราคม ปี 2558 เป็นต้นมา ในปี 2561 นี้ ก็เช่นกันเราจะได้กราบอาราธนาพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้เมตตา มาสอนอบรมให้ปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถานมาเป็นตัวแทนขององค์หลวงตา ให้เราได้ทำบุญ บูชาคุณแผ่นดิน-คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามที่องค์หลวงตาท่านพาดำเนินไว้แต่แรก และ เป็นการทำบุญปีใหม่ ด้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตใหม่ปีใหม่ที่ว่าจะมาถึงอีกด้วย พวกเราชาว มูลนิธิดวงแก้วจึง ขอเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตร พุทธบริษัททุกท่าน โปรด ร่วมกันมาทำบุญทำกุศลด้วยกันในวันที่ 7 มกราคมเวลา 06.00-11.00น. ณ วัชรธรรมสถานด้วย

ในปีนี้จะถือโอกาสทำบุญครบรอบ 30ปี มูลนิธิดวงแก้วอีกด้วย โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่เจตนาจะตอบแทนคุณแผ่นดิน ในการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข -สร้างอาคารมอบให้รพ.ในชนบท, ด้านการศึกษา-สร้างอาคารเรียนให้เด็กในชนบท, ด้านการศาสนา-ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหลายๆมิติ นอกจากนี้ก็เป็น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆที่สามารถกระทำได้เป็นต้น จึงอยากเรียนขอความช่วยเหลือร่วมมือสนับสนุนจากเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่าน ช่วยให้เกิดกิจกรรมโครงการฉลอง 30ปี มูลนิธิดวงแก้วนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

กำหนดการ

7.00 น. ตักบาตรอาหารแห้ง

8.00 น. กราบองค์ศาลายิ่งหัน

9.30 น. ประธานจตุรปูเทียน บูชาพระรัตนตรัย ร่วมกันรับศีล ฟังธรรม

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วแสดงธรรมให้ธรรมโอวาท พรปีใหม่ 2561
ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันถวาย ปัจจัยไทยธรรม ถวายผ้าป่าเป็นปัจจัยเพื่อร่วมโครงการ
30ปี มูลนิธิดวงแก้ว และกราบถวาย **สลากภัต**. เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร



ขอเรียนเชิญผู้มีจิตกุศลศรัทธาร่วมทำบุญงานบูชาคุณแผ่นดิน

1. เจ้าภาพปัจจัยตักบาตรไทยธรรม องค์ละ 10,000 บาท
2. เจ้าภาพสลากภัตชุดละ 5000 บาท
3. เจ้าภาพกองผ้าป่า มี 3 กองคือ

กองศีล กองละ 3,000 บ. เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในกิจกรรมดูแล ศาสนสถาน บำรุงเสนาสนะพ่อแม่ครูอาจารย์ และบูรณะบำรุง วัชรธรรมสถาน อันเป็นสถานปฏิบัติธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัว วัดป่าบ้านตาด

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เรียนเชิญบริจาคที่ ธ.ทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่ 040-2-33624-2

(สำหรับบัญชี"วัชรธรรมสถาน"ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

กองสมาธิ กองละ 5,000 บาท เพื่อสาธารณ ประโยชน์ เช่น สร้างอาคารมอบให้รพ.และรร.ในชนบท เป็นต้น
กองปัญญา กองละ 8,000 บาท เพื่อส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่สร้างศาลาสร้างบารมี ณ วัชรธรรมสถาน, สร้างระบบน้ำประปาให้วัดที่ขาดแคลน เป็นต้น

5. เจ้าภาพโรงงาน หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ประสานงาน- 085-1238852,0818755588

ร่วมบุญกุศลโดยโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคารทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่ **040-2-33624-2** หมายเหตุ*** กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก (Pay in) พร้อมชื่อ- สกุล ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และแจ้งความประสงค์ในกิจกรรมที่ร่วมบุญมาที่ โทรสาร 02-049-7184 หรือ e-mail vacharadham@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **081-875-5588** และ **085-123-9952**

FB: Vacharadham-วัชรธรรมสถาน ,

FB: Duangkaew Foundation – มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์



สลากภัต เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากภัตนั้นเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ยังจับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด

อานิสงส์สลากภัต....เป็นการทำบุญที่แตกต่างกว่าธรรมดาเพราะมีการจับสลาก และถวายไปตามรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่จับได้ การทำบุญนี้เป็นการไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใดหรือสามเณรองค์ใด เป็นการกำจัดกิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่าอคติเสียได้ และถือเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์

การร่วมเป็นเจ้าภาพสลากภัต

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เรียนเชิญบริจาคที่ ธ.ทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่ 040-2-33624-2

(สำหรับบัญชี”วัชรธรรมสถาน”ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)



สำหรับเจ้าภาพมีค่าใช้จ่ายกองสลากผ้าป่า กองละ 10,000บ. เป็นปัจจัยถวายเป็นค่าเดินทางของสงฆ์ และไทยธรรม อีกส่วนคือ สลากภัต เป็น ปัจจัยกองละ 5,000 บ. เจ้าภาพทุกท่านกรุณาโอนมาให้มูลนิธิดวงแก้วก่อน ที่บัญชี วัชรธรรมสถาน ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์เลขที่ 040-2-33624-2 กรุณามาถึงในวันจัดงานพิธีก่อน 06.00น. เพื่อจับสลากเบอร์กองผ้าป่าเพื่อให้สงฆ์ได้จับสลากรับผ้าป่ากองนั้นๆต่อไป

ในวันพิธี เจ้าภาพมาถึงแต่เช้า 06.00น. นำไทยธรรม (สลากโชค) มาลงทะเบียน กับเจ้าหน้าที่ แล้วไปตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายจันท์ เสร็จแล้ว 08.00น. ให้เจ้าภาพทุกคนจับสลากเบอร์กองผ้าป่า เมื่อทราบเบอร์แล้วนำไปวางบนโต๊ะที่จัดไว้ให้ และนั่งประจำที่ ณ กองผ้าปานั้น เมื่อพระเจริญพระพุทธมนต์และแสดงธรรมเสร็จ คณะกรรมการก็จะได้นำสลากไปถวายให้พระสงฆ์จับพระมหาเถระบน เวที 9รูป เจ้าภาพกองสลากโชค ที่มีเบอร์ตรงกับ ที่ท่านจับได้ กรุณานำกองสลากผ้าป่าไปถวายบนเวที ส่วนพระสงฆ์ที่เหลือจะเมตตามารับผ้าป่า ณ กองสลากที่ติดเบอร์ไว้เอง พระสงฆ์ที่รับกองผ้าป่าแล้วจะอ่าน “เส็นสลาก” หรือคำอธิษฐานของเจ้าภาพกองสลาก พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร เสร็จแล้วเจ้าภาพนำพระสงฆ์ส่งกลับวัด พร้อมกองไทยธรรมผ้าป่าเป็นอันเสร็จพิธี

-งานสลากภัต ประเพณีสลากภัต-

เป็นประเพณีทำบุญที่คนในปัจจุบันไม่ค่อยรู้จักกันดีนัก

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ พุทธานุญาติกัทร

สลากภัต เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง

โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอันสงฆ์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนี้สลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์การถวายโดยอุทิศให้แก่สงฆ์ โดยอุทิศให้เป็นเพียงสงฆ์ (ไม่ระบุเฉพาะว่าจะถวายรูปไหน) เช่นการถวายสลากภัต แม้พระจะได้รับของที่ถวายแก่รูปเดียว แต่ถือได้ว่าพระสงฆ์ที่มารับถวายเป็นพระที่ได้รับมอบหมายจากสงฆ์ ก็นับเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์เช่นกัน

ในประเทศไทย มีประเพณีสลากภัต ภาคเหนือเรียกว่า ประเพณีทานก๋วยสลาก นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน ๑๒ ถึงเดือน ๕ ของทุกปี สาเหตุที่ถือปฏิบัติกันเช่นนี้ก็เพราะว่า เป็นช่วงที่ชาวบ้านได้ทำนากันเสร็จแล้ว หยุคพักก่อน พระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่วัดไม่ได้ไปไหน โดยมีการรวมตัวของคณะศรัทธาทั้งหมู่บ้านนำผลไม้และอาหารคาวหวานรวมทั้งไทยทานต่างๆ ไปตั้งเป็นกัณฑ์สลากถวายพระภิกษุที่นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ เป็นประเพณีใหญ่สำหรับหมู่บ้านและวัดนั้น ๆ โดยในแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียดการจัดประเพณีแตกต่างกันไปบ้างเมื่อวัดใดจะจัดให้มีการถวายสลากภัต มักทายกผู้เป็นหัวหน้าก็จะกำหนดวันและหาเจ้าภาพด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทำใบปิดไปปิดไว้หรือไปประกาศป่าวร้องหาเจ้าภาพพร้อมผู้ใดต้องการเป็นเจ้าภาพก็แจ้งชื่อไว้ ครั้นถึงวันกำหนดผู้เป็นเจ้าภาพก็จะมีการเตรียมตัวรับกับข้าว และเครื่องไทยทานตามกำลังของตน

จากนั้นทายกผู้เป็นหัวหน้า ก็จะนำเบอร์มาติดที่กัณฑ์สลากของเจ้าภาพแต่ละรายแล้วเขียนเบอร์หมายเลขให้พระจับพระจับได้เบอร์อะไรของเจ้าภาพคนใดก็ไปรับกัณฑ์สลากที่เจ้าภาพคนนั้นนำมาถวาย ส่วนใหญ่ของที่เตรียมไว้จะพอคิระหว่างเจ้าภาพและพระที่นิมนต์มา ข้อสำคัญในการทำบุญสลากภัตก็คือ เป็นการถวายทานแบบไม่เจาะจงตัวผู้รับเมื่อพระองค์ใดจับได้เบอร์ของเจ้าภาพ เจ้าภาพไม่ควรแสดงความยินดีในร้ายในผู้รับ ก่อนที่จะมีการเส็นสลาก(จับสลาก)ก็จะมีการฟังเทศน์อย่างน้อย 1 กัณฑ์ต่อจากนั้นก็มีการยกของประเคนตามสลากเมื่อเสร็จแล้วพระสงฆ์จะอนุโมทนาและให้พรเจ้าภาพก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นอันเสร็จพิธี

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เรียนเชิญบริจาคที่ ธ.ทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่ 040-2-33624-2

(สำหรับบัญชี”วัชรธรรมสถาน”ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)



คำถวายสลากภัตต์

.....เอตานิ มะยัง กันเต สละกะภัตตานิ สะปะริวารานิ อะสุกัฏฐาเนฐะปีตานิ
ภิกขุสังฆะสะ โอนโฆชะยามะ สาธุ โน กันเต ภิกขุสังโฆ
เอตานิ สละกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฐักคัณหาคู อัมหากังเจวะ มาตาปีตุ
อาทีนัญจะ ญาคะกานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ อาสะวัคคะยวะหัง นิพานะปัจจยโยโหตุ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งสลากภัตและของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้น อันตั้งไว้แล้วในที่โน้น แต่
พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับ ซึ่งสลากภัตกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้น ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์
เพื่อความ สุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แต่ญาติทั้งหลาย อันมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย และเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ลี้อาสาะทั้ง
ปวงจนถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วย เทอญ ฯ

ประเพณีสลากภัต

การทำบุญสลากภัต มีเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่น กั้นกล้วยสลาก, กั้นสลาก, ตานกล้วยสลาก, ในภาษาเขียนใช้ “สลากภัต”
หรือ “ทานสลาก” วิธีการทำบุญมีแตกต่างกันไปตามความนิยมในท้องถิ่นของคนประเพณี สลากภัต นี้เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนา ตั้งแต่พุทธสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ปรากฏในพระธรรมบททุกทกนิกายว่า “ พระพุทธองค์
สรรเสริญพระสาวกอรหันต์ชื่อ พระ โภณฑชานเถระ ซึ่งเป็นผู้มีโชคดีในการจับสลากได้ทีหนึ่งทุกครั้ง พระสาวกทั้งหลายมีความ
สงสัยว่า ทำไมท่านจึงมีความ โชคดีเช่นนั้น พระพุทธเจ้าตรัสบอกแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดว่า ท่านเป็นผู้ชอบทำบุญสลากภัตจึงเป็นคน โชคดี”

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับ ณ พระเชตะวันมหาวิหารนั้น วันหนึ่งนางกุมารีผู้หนึ่งได้อุ้มลูกชายวัยหนึ่งขวบขึ้นผู้มีเวร
ต่อกัน หลายชาติแล้ว คิดตามมาจะทำร้ายลูกของนาง นางเห็นจวนตัวจะวิ่งหนีไปที่อื่นไม่ได้ จึงพาลูกวิ่งเข้าไปในวัดพระเชตะวัน ใน
พระวิหารขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ นางเอาลูกน้อยวางแทบพระบาทแล้วกราบทูลว่า “ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอทรง
โปรดเป็นที่พึ่งแก่ลูกชายของหม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้า ” พระพุทธเจ้าหยุดพักกรรมที่จอมเวรของนางกุมารีกา และนางยักษ์จินีด้วยการ
ตรัสถามว่า “ เหว่ย่อมไม่ระงับด้วยเวร ” แล้วทรงให้นางทั้งสองเห็นผิชอบชั่วดี นางยักษ์จินีรับศีล ๕ แล้วนางก็ร้องไห้สะอึก
สะอื้น กราบทูลพระพุทธเจ้าว่านางไม่รู้จะไปทำมาหากินอย่างไรเพราะรักษาศีลเสียแล้ว นางกุมารีกาจึงรับอาสาจะพานางไปอยู่ด้วย
นางได้รับอุปการะจากนางกุมารีกาหลายประการ นึกถึงอุปการะจะตอบแทนบุญคุณ จึงเป็นผู้พยากรณ์บอกกล่าวเรื่อง ลมฟ้า
อากาศ คือ บอกให้นางกุมารีกาทำนาในที่ดอนในปีฝนมาก ทำนาในที่ลุ่มในเวลาฝนแล้ง นางกุมารีกาได้ปฏิบัติตามทำให้ฐานะร่ำรวย
ขึ้น คนทั้งหลายมีความสงสัยจึงมาถามหาสาเหตุ นางจึงบอกว่า นางยักษ์จินีเป็นผู้บอกกล่าวให้ คนทั้งหลายจึงพากันไปหา นางยักษ์จินี
ขอให้พยากรณ์ให้ตนบ้าง คนทั้งหลายได้รับอุปการะจากนางยักษ์จินีจนมีฐานะร่ำรวยไปตาม ๆ กัน ด้วยความสำนึกในบุญคุณ จึงพา
กันนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินเครื่องใช้สังเวทเป็นอัน มาก นางจึงนำมาทำเป็นสลากภัต โดยให้พระสงฆ์กระทำกรับ
ตามเบอร์ด้วยหลักของอุปโลกนกรรม คือ ของที่ถวายมีทั้งของมีราคาแพง ราคาแพง พระสงฆ์องค์ใดได้ของมีค่าน้อยก็อย่าเสียใจ ให้
ถือว่าเป็นโชคของตนดีหรือไม่ดี การถวายแบบจับสลากของนางยักษ์จินีนี้นับเป็นครั้งแรกแห่งประเพณีทำบุญสลากภัต หรือทาน
สลากในสมัยพุทธกาล

ประเพณีสลากภัตในปัจจุบัน

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เรียนเชิญบริจาคที่ ธ.ทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่ 040-2-33624-2
(สำหรับบัญชี”วัชรธรรมสถาน”ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)



ประเพณีถวายสลากภัต เป็นวิธีการถวายเครื่องไทยทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่งอันเป็นที่นิยมของชาวเหนือ โดยทั่วไปจะเริ่มในวันเพ็ญ เดือน 12 ถึงแรม 1 ค่ำ เดือนยี่ เมื่อทางวัดและชาวบ้านตกลงกันว่าจะจัดให้มีการกินสลาก ก่อนวันถวายสลาก ชาวบ้านจะจัดทำพิธีเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทาน 1 วัน เรียกวันที่เตรียมของนี้ว่า “วันค้ำ” ชาวบ้านจะจัดเครื่องไทยทานลงใน “ก๊วย” (เป็นตระกร้าหรือชะลอมขนาดเล็กที่สานด้วยไม้ไผ่) เรียกว่า “ก๊วยสลาก” แล้วนำของไทยทานจำพรรษาบรรจุลงไป แต่ในปัจจุบันมีการดัดแปลงจาก “ก๊วยสลาก” มาเป็น “กล่องพลาสติก” บรรจุเครื่องไทยทานที่เจ้าภาพมีศรัทธานำมาถวาย นอกจากนี้จะมีการตกแต่งเครื่องไทยทานเป็นต้นกล้วยพฤกษ์ ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่สูงตามต้องการ นำไม้ไผ่เหลาและทำเป็นวงกลมทำเป็นชั้น ๆ อาจเป็น 3 ชั้น , 5 ชั้น , 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น แต่ละชั้นนำเครื่องไทยทานมาผูกติดให้สวยงาม ส่วนบนสุดจะนิยมนำร่ม/ฉัตรมาเสียบไว้ และใช้ปัจจัยผูกติดตามขอบร่มตามศรัทธาของเจ้าของกัณฑ์สลาก สลากแต่ละกองเรียกกัณฑ์สลากซึ่งมีเส้นสลากระบุเบอร์และชื่อเจ้าภาพให้พระจับ เมื่อพระจับได้ก็ให้เจ้าภาพนำไปถวายตามเบอร์ของตน ไม่สามารถเจาะจงพระสงฆ์ได้ ถ้าเป็นกองใหญ่พระท่านก็เมตตาไปรับและอ่านข้อความที่เขียนไว้อีกครั้ง กล่าวอนุโมทนาคาถา และให้พร เส้นสลากทั้งหมดจะให้ทางวัดรวบรวมไปเผาต่อไป

คำนิยมในการทำสลากภัต

- 1-ประชาชนว่างจากภารกิจการทำงาน
- 2-ผลไม้เช่นส้มโอ, ส้มเขียวหวาน, ส้มเกลี้ยง, กำลังสุก
- 3-ประชาชนหยุดพักไม่เดินทางไกลเพราะเป็นฤดูหนาว
- 4-พระสงฆ์จำพรรษาอยู่อย่างพร้อมหลังออกพรรษา และเตรียมไปชุธงค์
- 5-ได้โอกาสสงเคราะห์คนยากจนเป็นสังคหทาน
- 6-ถือว่ามือนิสงฆ์แรงคนทำบุญสลากภัตจะมีโชคลาภเสมอ
- 7-มีโอกาสดำเนินและวัดบูรุงวัด หารปัจจัยซ่อมสร้างเสนาสนะ เจดียที่เคารพบูชา

ด้วยเหตุผลประการนี้ประชาชนชาวไทยในล้านนาจึงนิยมทำบุญสลากภัตกันเกือบทุกวัดมีแต่ หากว่าวัดใดมีงานตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ)) วันนั้นจะเว้นจากการทำบุญสลากภัตเพราะจะเป็นการระต่อชาวบ้าน

ศัพท์ที่ใช้ในพิธีสลากภัต

“เส้นสลาก” หมายถึงใบลานหรือกระดาษมาตัดเป็นแผ่นยาวๆ จารึกชื่อเจ้าของไว้และบอกด้วยว่าอุทิศส่วนกุศลนั้นให้ใครบ้าง คำจารึกในเส้นสลากนั้นมักจะเขียนดังนี้ “สลากกองนี้ หมายมีผู้ชำนายแก้ว นางดี ขอทานให้กับคนตัวในภายหน้า” หมายถึงถวายทานไว้อุทิศส่วนกุศลไว้สำหรับตัวเอง เมื่อล่วงลับไปแล้วจะได้รับเอาของไทยทานนั้นในปรโลก ซึ่งเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนทั่วไปว่า เมื่อทำบุญถวายทานไว้ในพระศาสนาแล้วเมื่อล่วงลับดับขันธไปก็จะได้ไปเสวย อานิสงส์บุญนั้นในโลกหน้าและจะมีการอุทิศส่วนกุศลนั้นให้ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วเช่น “ผู้ชำนานเสนา บางนุ บ้านวังม่วง ขอทานไว้ถึงนางจันทาผู้เป็นแม่ที่ล่วงลับไปแล้วขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดฯ” เป็นต้น

การแบ่ง “เส้นสลาก” เป็นกองๆ รวม ๓ กอง กองหนึ่งคือของพระประธาน”(คือของวัด) ส่วนอีก ๒ กอง นั้นเฉลี่ยออกไปตามจำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่นิมนต์มาร่วมในงานทำบุญ หากมีเศษเหลือก็มักจะบิดเป็นของพระเจ้าเสียบเพื่อไปทำนุบำรุงวัดต่อไปตามอัตราส่วน พระประธาน(วัด)3ส่วน พระสงฆ์2ส่วนสามเณร1ส่วน

ก๊วยน้อย

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เรียนเชิญบริจาคที่ ธ.ทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่ 040-2-33624-2

(สำหรับบัญชี”วัชรธรรมสถาน”ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)



เป็นถ้วยสลากสำหรับที่จะถวายทานไปให้กับผู้ที่ล่วงลับ ซึ่งไม่เพียงแต่ญาติพี่น้องเท่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ได้ หรือ แม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เราเคยรักและมีคุณค่าต่อเราเมื่อครั้งยังมีชีวิตเช่น ช้าง ม้า วัว ควายและสุนัข เป็นต้น หรือถ้าไม่รู้ว่าจะถวายทานไปให้ใครก็ถวายทานเอาไว้ก่อนหน้า

ถ้วยใหญ่

เป็นถ้วยที่จัดทำขึ้นใหญ่เป็นพิเศษซึ่งจะบรรจุข้าวของได้มากขึ้น ถวายเป็นมหากุศลสำหรับคนที่กำลังศรัทธาและฐานะดี เป็นปัจจัย นับว่าได้กุศลแรง

สลากโชค

นอกจากจะมี “ถ้วยน้อย-ถ้วยใหญ่” แล้ว ผู้ที่มีฐานะดี การเงินไม่ขัดสน ก็จะจัดเป็นพิเศษที่เรียกว่า “สลากโชค” หรือ “สลากสร้อย” สลากโชคนี้ทำเป็นพิเศษกว่าสลากธรรมดา และในสมัยก่อนมักจะทำเป็นรูปเรือหลังเล็ก ๆ มีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และรอบๆ เรือ หลังเล็กนั้นจะมีต้นกล้วย ต้นอ้อยผูกติดไว้ และยังมี “ยอด” ปัจจัย หรือของมีค่าเช่น สร้อยคอทองคำ สร้อยข้อมือหรือเข็มขัดคนาก เข็มขัดเงินผูกติดไว้ด้วย เพราะเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วหากไปเกิดในภพอื่น ๆ ก็จะได้รับสิ่งของที่ได้ถวายไปนี้

กัณฑ์สลาก แต่ละกองสลากเรียก กัณฑ์สลาก ซึ่งจะมีเส้นสลาก1เส้น, “ถ้วย” หรือ กล่องพลาสดักไทยทาน 1กล่องเป็นต้น

อานิสงส์สลากกัณฑ์.....เนื่องจากการทำบุญที่แตกต่างจากธรรมดาเพราะมีการจับสลาก แล้วก็ถวายไปตามรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่ จับได้นั้น การทำบุญนี้เป็นการไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใดหรือสามเณรองค์ใดก็ยินดีถวายทั้งนั้นเป็นการกำจัดกิเลส ชนิดหนึ่งเรียกว่าออคติเสียได้

จากข้อความในชาดก

ในอดีตกาลล่วงมาแล้ว มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนามว่า ปทุมมุตระ อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีนครเป็นที่โคจรบิณฑบาต มีสามีภรรยาคนหนึ่งเป็นคน ขากจนอนาถา อยู่ในพระนครนั้นแสวงหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างหาพินขาย อยู่มาวันหนึ่งนรุษผู้สามีพิจารณาการเลี้ยงชีพที่ผิดเคืองนั้นก็เนื่องมาจากคนมิได้ บำเพ็ญการกุศล มีการให้ทานรักษาศีล สดับรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญภาวนาเป็นต้นในชาติปางก่อนอย่างแน่นนอน มาในชาตินี้จึงเป็นคนเสียใจไร้ ทรัพย์อันปัญญา เมื่อมาพิจารณาครั้งนี้แล้ว จิตใจก็อยากจะทำบุญให้ทานเพื่อจะได้เป็นนิริชุตมทรัพย์ เป็นเสบียงไปในปรภพเบื้องหน้า จึงปรึกษากับภรรยาของ ตนตามที่เจตนาดำริ ใวันนั้น ฝ่ายภรรยาก็คล้อยตาม ไปด้วยความยินดี และรีบจัดแจงหาเครื่อง ไทยทาน ตามสมควรแก่กำลังของตน แล้วนำไปสู่อารามทำเป็น สลากกัณฑ์พร้อมกับมหาชนทั้งหลาย สามีภรรยาผู้นั้นจับสลากถูกภิกษุรูปหนึ่งจึงน้อมเข้าไปถวายด้วยความปีติ แล้วตั้งความปรารถนาว่าเฉชะบุญกุศลผลทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าบริบูรณ์ด้วยยศศักดิ์สมบัติบริวาร ขึ้นชื่อว่าความตกทุกข์ได้ยากเสียใจ เหมือนในชาตินี้อย่า ได้พึงมีแก่ข้าพเจ้าในภพต่อ ๆ ไปเลย สามีภรรยาผู้นั้นอยู่ต่อมาจนสิ้นอายุขัยทำกาลกิริยาตายไปแล้วก็อุบัติในดาวดึงส์สวรรค์ สิ้นบุญแล้วก็มาเกิดเป็นพระเจ้าศรัทธาติสสะ ณ เมืองพาราณสี พระเจ้าศรัทธาติสสะนั้นครั้งกลับชาติมาก็คือพระดลาคณเฑาะว์ เมื่อสิ้นกระแสพระธรรมเทศนาแล้วเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย มีพระเจ้าปัสเสนทิโกศลเป็นต้น ก็ชื่นชมผลทาน ในการถวายสลากกัณฑ์เป็นอันมาก